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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอรายงานการประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพลบด ี4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข 
เอกสารหน้าที่ 4 ดังนี้ 

1. แก้ไขหัวข้อ ผู้ชี้แจงการประชุม ให้ตัดออกโดยน ารายชื่อมารวมกันในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
2. แก้ไขค าว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็น “ที่ประชุมมีมติรับรอง

รายงานการประชุม” 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2562  
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่าย
วิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 4.1  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2561 และขออนุญาตให้ ดร.บงกชกร ทองสุก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 ดร.บงกชกร ทองสุก (ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา) น าเสนอรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารประกอบ วาระที่ 4.1 
โดยผลการประเมินคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และ 25 ตัวบ่งชี้ โดยน าผล
การประเมินคุณภาพของ 17 วิทยาเขต 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง และ 2 โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนกีฬา มาพิจารณาร่วมด้วย พบว่า 
 1. ผลการด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 
และก ากับติดตามการด าเนินงานของสถาบัน จ านวน 6 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 มีคุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีคุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 2 
คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีคุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบ
ที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.65 มีคุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบที ่6 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 
 2. สรุปผลการประเมินในแต่ละวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต 51 คณะ 70 หลักสูตร 
โรงเรียนกีฬา 11 โรง และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา พบว่า 
  2.1 วิทยาเขต 17 วิทยาเขต มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 (ช่วงระหว่าง 3.42 - 4.40) โดยมี
วิทยาเขต ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีวิทยาเขตที่มีคะแนนลดลง 4 วิทยาเขต จาก 17 วิทยาเขต (คิดเป็นร้อยละ 23.59) 
  2.2 คณะ 51 คณะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 (ช่วงระหว่าง 3.01-4.43) โดยมีคณะที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีสะเกษคณะที่มีคะแนนลดลง 19 คณะ จาก 51 คณะ (คิดเป็นร้อยละ 37.25) 
  2.3 หลักสูตร 70 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 
3.33 (ช่วงระหว่าง 2.65 - 3.98) โดยหลักสูตรที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และกีฬา วิทยาเขตชัยภูมิและคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
วิทยาเขตกระบี่หลักสูตรที่มีค่าคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 หลักสูตร จาก 70 หลักสูตร 
(คิดเป็นร้อยละ 25.71) 
  2.4 โรงเรียนกีฬา 11 โรง และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬามีคะแนนเฉลี่ย 3.23 
โดยมีโรงเรียนที่มีระดับคุณภาพดีเลิศ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และมีระดับคุณภาพดี จ านวน 10 โรงเรียน 
 จุดเด่น 
 1. การเปลี่ยนสถานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท าให้มี
โอกาสในการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเหมาะสมกับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ดังนั้น คณบดีทุกคณะต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย       
การกีฬาแห่งชาติ มีสมรรถนะทางด้านกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภทที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 



 
 

 2. สถาบันผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลอันดับ 1 หลายชนิด
กีฬา เช่น มวยไทยสมัครเล่น เทนนิส วูซู เทเบิลเทนนิส กรีฑา ดังนั้น ผู้บริหารส่วนกลาง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้กับสังคมทราบ รวมทั้งจัดการความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตนักกีฬาระดับนานาชาติ และเพ่ิมการ
สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาให้ได้รับรางวัลจ านวนมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 1. ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ว่า “สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งต้องประกาศใช้ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562) 
 2. สถาบันมีระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย แต่ไม่สามารถผลิตผลงานวิจัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของ
สถาบันและต้องเชื่อมโยงกับทุกวิทยาเขตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ             
การบริหารงานวิจัยส่วนกลางจากเงินรายได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ สนับสนุนการท าวิจัย
ตามนโยบาย และทิศทางการวิจัยของสถาบัน รวมทั้งวิสัยทัศน์ และสนับสนุนการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ผู้บริหารส่วนกลางต้องทบทวนนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้
ทุกวิทยาเขตด าเนินการให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น โดยต้อง
จัดท าแผนบริหารอาจารย์ แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาอาจารย์ และแผนพัฒนาบุคลากร            
สายสนับสนุน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างชัดเจน 
 4. อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมทั้งคณบดี ต้องทบทวน และปรับ
ระบบการบริหารจัดการ และระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้ งปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมาย) ของปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ให้สอดคล้อง เหมาะสม และ
สะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างชัดเจน โดยให้มีการก าหนดค าอธิบายตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
และเกณฑ์การประเมินให้สะท้อนคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 5. ในการจัดท าโครงการและกิจกรรมทุกโครงการ ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้ชัดเจน และมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด (ไม่ควรประเมินเฉพาะความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 6. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินการตามนโยบายในการด าเนินงานของทุกพันธกิจ 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมและน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีการก ากับติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อจุดเด่น ข้อที่ 2 ในส่วนของนักกีฬาระดับชาติที่เป็น
ศิษย์เก่าของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งนักกีฬาเหล่านั้นเป็นผลผลิตของ
สถาบันการพลศึกษามาก่อน ขอเสนอแนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของศิษย์เก่าที่เป็น
นักกีฬาทีมชาติเพ่ือให้สถาบันมีผลการประเมินที่สูงขึ้น และสาธารณชนก็จะได้เห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทยก็เป็น
ผลผลิตที่มาจากสถาบันการพลศึกษา 



 
 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอว่าสถาบันได้พยายามหาวิธีเรื่อง
ตัวชี้วัดด้านนี้มาแล้ว แต่ยังก าหนดไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องของสัดส่วน และก าลังจะประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งกับ
ฝ่ายประกันคุณภาพเพ่ือแก้ไขและก าหนดตัวชี้วัดด้านนี้ 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

  4.2 ประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จ านวน 3 ท่าน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 71 
“มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  
แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ครู  ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้” และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 204/2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2562 โดยคณะกรรมการได้มีการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อได้เสนอรายชื่อมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกสรร และคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561 
ได้จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

  1. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 
ได้แก่ นายสมพร ใช้บางยาง ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท่านเคยด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัด
สงขลา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ ประธานสหพันธ์
วอลเลย์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ท่านมีบทบาททางด้านการบริหารงานและจัดการองค์กรให้การ
สนับสนุนและพัฒนาด้านการบริหารจัดการกีฬามาโดยตลอด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการกีฬาที่โดดเด่น อาทิ  การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล  ทั้ง
ในร่มและชายหาด ตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติ เช่น  ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  จ.ปทุมธานี, ที่ชายหาดอ่าวดงตาล จ.ชลบุรี  และที่โรงเรียนหนอง
หญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง สมิหลาเอเชี่ยนทัวร์  ขึ้นเป็นครั้งแรก  
ที่ จ.สงขลา และมีการจัดการแข่งขันรายการนี้ติดต่อมาทุกปี เป็นระยะเวลา 20 ปี  เป็นผู้บริหารสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย น าทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนและเอเชีย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ อาทิ รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ปี 2552 
ประเทศเวียดนาม รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 6 สมัยซ้อน ในครั้งที่ 24-29 ปี 
2550-2560 รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 3 สมัยซ้อน  ในครั้งที่ 27-29 ปี 2554-
2560  และนอกจากนี้ยังมีรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่มและชายหาด ทั้งประเภทชาย หญิง อีกหลายรายการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอีกหลายรายการดังปรากฏในเอกสารแบบเสนอข้อมูล ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์อย่าง
มากมายต่อประเทศชาติและวงการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  2. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ได้แก ่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส าเร็จการศึกษา LL.M นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา 
ท่านเคยด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยรังสิต และ



 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬา กรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า กรรมการและ
กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นต้น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ความส าเร็จด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “ประทับใจไทยแลนด์”  โครงการ 108 เส้นทางออมบุญ 
โครงการ Fly & Drive บินไปบินกลับขับรถเที่ยว  ไทยแลนด์ริเวียร่า กับการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก   
จากการบริหารงานและการจัดการองค์กร ในการปฎิรูปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “มุ่งเชิงรุกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศ” ของท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส่งผลให้ประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ได้รับรางวัลจากนานาชาติ อาทิ รางวัล Japan Tourism Awards 2018 ประเทศญี่ปุ่น  รางวัล Star Awards 
2018 ในสหราชอาณาจักร   (ชนะโหวตจากผู้ประกอบการ ททท. อังกฤษ)  รางวัล Business Traveler Asia-
Pacific Awards 2018 ประเทศฮ่องกง  นอกจากนี้ยังมีผลงานที่โดดเด่นอีกในหลายมิติดังปรากฎในเอกสารแบบ
เสนอข้อมูล ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติและวงการกีฬาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

  3. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ได้แก่ นายทินกร  
น าบุญจิตต์ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
ท่านเคยด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทษไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นมหา
ปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  ความส าเร็จด้านการการกีฬาและผลงานระดับนานาชาติ อาทิ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
ส่งเสริมฟุตบอลระดับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนโดยใช้ชื่อว่า “ฟุตบอล ไพน์มินิสเตอร์คัพ” จัดการ
แข่งขันในระดับอายุ 12-18 ปี  เริ่มการแข่งขันดังกล่าวในระดับจังหวัด ระดับภาค และชิงชนะเลิศ ใน
ระดับประเทศ ท าให้กีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนา อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งท าให้มีนักกีฬาเป็นตัวแทน ระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่ง
ประเทศไทย   เป็นผู้คิดค้น ท่ากายบริหารแบบราชนาวี แบบมวยไทย และแบบศิลปะต่างๆ  เป็นคณะกรรมการ
เตรียมการนักกีฬาไทย เพ่ือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเซียนเกมส์  กีฬาซีเกมส์  กีฬาเอเซี่ยนอินดอร์
เกมส์  เป็นรองหัวหน้านักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์  กีฬาเอเซี่ยนอินดอร์เกมส์  เป็น
หัวหน้าคณะนักกีฬานักเรียนไทย นักกีฬาคนพิการ  ในการแข่งขันระดับอาเซี่ยน,เอเซียน และรายการชิงแชมป์
โลกร่ยการต่างๆ  ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติและวงการกีฬาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ  สว่างอรุณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ  สว่างอรุณ (หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย) ได้
น าเสนอต่อที่ประชุมการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิทยาเขตที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. วิทยาเขตกระบี่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้าง และได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ก้องเกียรติ เชยชม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย 

2. วิทยาเขตชลบุรี                         
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร รอดปัญญา ออกจากการเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ 
ดร.สบสันติ์ มหานิยม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ประจ าหลักสูตรแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เกรียงไกร รอดปัญญา     

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดสี สุทธิศักดิ์ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอ่ืน และได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธิติพงษ์ สุขดี เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สดสี สุทธิศักดิ์ และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน อาจารย์ 
ดร. สาโรจน์ สิงห์ชม    

3) อาจารย์ ดร.สาโรจน์ สิงห์ชม ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก      
ไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้าง   

3.  วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต ออกจากการเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และได้
มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ตันสาลี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต  

4.  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ เนตรประชา ออกจากการเป็น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอ่ืน และได้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.เพ่ิมพร บุพพวงษ์ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ เนตรประชา 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้สอบถามว่า ตารางตามเอกสาร
ประกอบหน้าที่ 3 ว่าท าไมถึงต้องแยกตารางเป็น 2 ตาราง 

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลีพรรณ สว่างอรุณ (หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย) ได้กล่าวว่า 
เนื่องจากเป็นตารางที่ สกอ.ก าหนดมาให้ซึ่งจะต้องท าตารางแยกรายละเอียดเพ่ือจะได้เปรียบเทียบให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้แก้ไขรายละเอียดคนที่
เปลี่ยนแปลงตารางใหม่ คือ กรณอีาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาออกไป และมีอาจารย์มาแทนให้ใช้ค าว่าแต่งตั้งใหม่ โดย
เพ่ิมตารางมาอีกช่องเพ่ือจะได้เข้าใจง่ายขึ้น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอให้แก้ไขเอกสารหน้า 18 คุณวุฒิของ อาจารย์ ดร.ธิติพงษ์ สุขดี ล าดับ
แรก แก้ไขวุฒิการศึกษา จากปริญญาโท เป็นปริญญาเอก 
   นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้คณะศึกษาศาสตร์จัดท า
สารบัญในเอกสารประกอบเพ่ิม ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รวดเร็วในการดูเอกสารแต่ละหน้า 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
เสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระ ที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
   
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
                 
 
 
 

 
 

    …....…………………………………ตรวจรายงานการประชุม  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หล า) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

    …....…………………..……………บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางนิชานันท์  บาก้า) 


